

14. รายการระหว่างกัน

14.1 รายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (บมจ. บ้านปู)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน ไฟฟ้า และพลังงานทดแทน ทั้ง ใน ประเทศ และ ต่างประเทศ	1.1 เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วน ร้อยละ 99.99 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน คือ 1.2.1 นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ 1.2.2 นายเมธี เชื้ออภิัญญกุล 1.2.3 นายระวี คอศิริ 1.2.4 นางสมฤดี ชัยมงคล 1.3 ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู เป็นกรรมการ ของ บริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 1.3.1 นางสมฤดี ชัยมงคล 1.3.2 นายวรวุฒิ ลีนานนท์ 1.3.3 นายจักรพงษ์ ไทยานนท์
2. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (BMC)	ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน	2.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้น ร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปู เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของ บริษัทฯ 2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ 2.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล 2.2.2 นายจักรพงษ์ ไทยานนท์
3. บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (BPI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	3.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้น โดยอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่าน BMC 3.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ 3.2.1 นางสมฤดี ชัยมงคล 3.2.2 นายจักรพงษ์ ไทยานนท์
4. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (BMS)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินใน ต่างประเทศ	4.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้น โดยอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่าน BMC และ BPCI 4.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 2 ท่าน คือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
		4.2.1 นางสาวฤดี ชัยมงคล 4.2.2 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล
5. บริษัท เอเชีย อเมริกัน โคล อิงค์ (AACI)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหิน	5.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BPOD 5.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 2 ท่าน คือ 5.2.1 นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ 5.2.2 นางสาวฤดี ชัยมงคล
6. บริษัท บ้านปู ออสเตรเลีย คอมปานี ฟิวเวาย ลิมิเต็ด (BPA)	ลงทุนในธุรกิจถ่านหินในประเทศออสเตรเลีย	6.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 100.00 ผ่าน BPS 6.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ 6.2.1 นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ 6.2.2 นางสาวฤดี ชัยมงคล 6.2.3 นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์
7. บริษัท อินโด ทัมบันกรายา เมกาห์ ทีบีเค (ITM)	ให้บริการทำเหมืองก่อสร้าง ขนส่ง และธุรกิจทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซีย	7.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 65.00 ผ่าน BMS 7.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบมจ. บ้านปู จำนวน 1 ท่าน คือ นางสาวฤดี ชัยมงคล
8. บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี เซอร์วิสเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (BEST)	ธุรกิจพลังงานทดแทน	8.1 เป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งถือหุ้นโดยอ้อมร้อยละ 99.99 ผ่าน BES 8.2 มีกรรมการร่วมกันกับ บริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายวรวิทย์ ลีนานนท์

14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีดังนี้

14.2.1 รายการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม ธุรกิจพลังงานของบมจ. บ้านปู ให้มาอยู่ภายใต้บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว

(ก) การซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด (“BRE”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน Akira Energy Limited (“Akira”) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของบจ. บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล (“BPPI”) (BPPI ในขณะนั้นเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยบมจ. บ้านปู) ในสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนของ Akira ในราคา 4.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่ากับ 162.13 ล้านบาท ในราคาต้นทุน ซึ่งถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัท และซื้อเงินลงทุนใน Akira อีกร้อยละ 40.00 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนจากบุคคลภายนอก ทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ใน Akira และเปลี่ยนสถานะจากการร่วมค้าเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ Akira ประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน และมีบริษัทย่อยซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100.00 สองบริษัท คือ Akira Energy (South) Limited และ Akira Hokkaido Limited (รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน) รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการซื้อเงินลงทุนเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้น

(ข) การขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้โอนขายบัญชีเงินลงทุนเผื่อขาย ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนแห่งหนึ่งในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ดำเนินธุรกิจโรงแรม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 0.56 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนนั้น ในราคาตลาดมูลค่า 52.64 ล้านบาท และโอนขายเงินลงทุนทั่วไปในบริษัทจำกัดอีกแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.84 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าวในราคามูลค่าตามบัญชีจำนวน 40.26 ล้านบาท ให้แก่ บมจ. บ้านปู เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไฟฟ้าตามนโยบายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการขายเงินลงทุนในบริษัทอื่นเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ค) เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

บจ. บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จำนวนเงิน 60.39 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัท บ้านปู เอนเนอร์จี้ เซอร์วิส เซส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จ่ายชำระเงินทดรองจ่ายให้แก่ บจ. บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ แล้วทั้งจำนวน ในเดือนกันยายน 2558 รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบบริหารการจ่ายชำระเงินทดรองจ่ายคืน บจ. บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ แล้วทั้งจำนวนในเดือนกันยายน 2558

(ง) การซื้อเงินลงทุนในบจ. บ้านปู เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1	บมจ. บ้านปู	บริษัทฯ ซื้อเงินลงทุนใน BPPI จาก บมจ. บ้านปู - เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนบริษัทใหญ่	10,810,590* (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	10,810,590* (300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)	ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเข้าซื้อหุ้นจำนวน 62,923,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.80 ใน BPPI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศจีน เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการเสมือนเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) ด้วยวิธีการเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจเดียวกัน (Market Comparable) ซึ่งอ้างอิงจากอัตราส่วนมูลค่ายุติธรรมต่อมูลค่าตามบัญชี (Price/Book Value : P/BV) และการใช้วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow : DCF) เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนึงถึงความสามารถในการทำกำไรในอนาคตและเป็นวิธีที่ใช้โดยทั่วไปในการประเมินมูลค่าธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำมาจากข้อมูลจริงในอดีต และการประมาณการของผู้บริหาร โดยมีสาระสำคัญตามสัญญา ดังนี้ (1) บริษัทฯ ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 695 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 6,950 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 200.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่ บมจ. บ้านปู และ (2) บริษัทฯ จะชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนเทียบเท่า 99.85 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.37 ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเท่ากับต้นทุนทางการเงินถ่วงเฉลี่ยของกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู บวกส่วนต่าง และมีกำหนดชำระเมื่อทางตาม

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
					<p>หมายเหตุ: * เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนบริษัทใหญ่ จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า 10,810,590 พันบาท เป็นมูลค่าที่ปรากฏตามงบการเงินเสมือน สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เดิมมูลค่าการจ่ายซื้อ ซึ่งในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนบางส่วน และชำระโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงินบางส่วนตามที่กล่าวข้างต้น</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต</u></p> <p>เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจ ซึ่งยังคงค้างชำระค่าหุ้น โดยชำระค่าหุ้นส่วนหนึ่งด้วยตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.37 กำหนดชำระเมื่อทวงถาม</p> <p>บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>การซื้อเงินลงทุนใน BPPi เป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพลังงานในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู มาอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัทฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลวิธีการที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้ในการกำหนดมูลค่า และราคาซื้อขายอยู่ในช่วงราคาที่ฝ่ายจัดการประเมิน ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบ จึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

14.2.2 ค่าบริหารจัดการจ่ายแก่บมจ. บ้านปู

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
2	บมจ. บ้านปู	<p>บริษัทฯ จ่ายค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจหลักให้แก่ บมจ. บ้านปู</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าบริหารจัดการจ่ายแก่บริษัทใหญ่ 30,000 - เจ้าหนี้อื่นบริษัทใหญ่ 32,100 			<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กร บริษัทฯ ได้ใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจหลักจากบมจ. บ้านปู ตามสัญญาการบริการลงวันที่ 20 ธันวาคม 2549 ซึ่งกำหนดค่าบริการเป็นรายปี ปีละ 30 ล้านบาท โดยให้สัญญาที่มีผลจนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาหรือมีการทำสัญญาฉบับใหม่</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะใช้บริการบมจ. บ้านปู ตามสัญญาจ้างบริหารงาน (Management Service Agreement) จากบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม ซึ่งครอบคลุมบริการการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยมีอายุสัญญา 2 ปี เงื่อนไขการต่ออายุสัญญาจะต้องดำเนินการภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะหมดอายุ</p> <p>การจ้างบมจ. บ้านปู บริหารงานตามขอบเขตของสัญญา จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจาก บมจ. บ้านปู มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในธุรกิจโรงไฟฟ้า รวมถึงถ่านหิน ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งจะเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสามารถลดต้นทุนด้านการฝึกอบรมพนักงานในระยะเวลาอันสั้น ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยงานปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการสำรองข้อมูลของบริษัทฯ นอกจากนั้นการใช้บริการของบมจ. บ้านปู ในหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ อาทิ เช่น หน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ ฯลฯ โดยการใช้บริการจากบุคลากรร่วมกันนั้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางด้านต้นทุนและการได้การยอมรับในชื่อทางการค้าของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทบ้านปู</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
					<p><u>การกำหนดราคา:</u></p> <p>สัญญาจ้างบริหารงานฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 กำหนดค่าบริการเป็นอัตราคงที่มูลค่า 108 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากจำนวนบุคลากร ต้นทุนอุปกรณ์และปริมาณงานที่ใช้บริการ บวกส่วนต่าง (cost plus) โดยชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u></p> <p>การจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารงานฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา โดยมีอัตราค่าบริการคงที่และเงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ตกลงกันตามสัญญา เป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>

14.2.3 การรับจ้างบริหารงานให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3	3.1 บริษัท เอเชีย อเมริกัน โคล อิงค์ ("AACI")	3.1 BIC รับจ้างบริหารงานให้แก่ AACI - รายได้ค่าบริการจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	236,247 -	96,486 -	<p>BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศจีน ได้ทำสัญญาให้บริการให้คำปรึกษากับ AACI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี และหากไม่มีการแจ้งยกเลิกสัญญา สัญญาจะต่ออายุโดยอัตโนมัติ การจะบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ค่าบริการจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากต้นทุนเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามจำนวนบุคคลากรที่ใช้จริงบวกส่วนต่าง (cost plus) จ่ายชำระเป็นรายเดือน</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่จะยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดราคาโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารจัดการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
	3.2 บริษัท บ้านปู ออสเตรเลีย คอมปานี พีทีวาย ลิมิเต็ด ("BPA")	3.2 BIC รับจ้างบริหารงานให้แก่ BPA			<p>BIC ได้ทำสัญญาให้บริการให้คำปรึกษากับ BPA ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจต่าง ๆ และการประเมินผลโครงการตามที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยการเปรียบเทียบระหว่างแผนงบประมาณ เพื่อให้ข้อมูลกับผู้บริหารของโครงการดังกล่าว และตามที่มีผู้บริหารโครงการร้องขอตลอดจนแนะนำผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาเพื่อช่วยพัฒนาและปรับปรุงระบบการดำเนินงานของโครงการ สัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วัน ก่อนครบกำหนดสัญญา</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริหารจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	7,054	897	<p><u>การกำหนดราคา:</u> ค่าที่ปรึกษาคิดเป็นอัตรารายวัน ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากต้นทุนเงินเดือนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ตามจำนวนบุคคลากรที่ใช้จริงบวกส่วนต่าง (cost plus)</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการค่าที่ปรึกษายังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดราคาโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
3.3 บริษัท บ้านปู มินเนอรัล (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเต็ด (“BMS”)	3.3 BIC รับจ้างบริหารงานให้แก่ BMS	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริหารจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	1,177	1,305	<p>BIC ได้ทำสัญญาให้บริการให้คำปรึกษากับ BMS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการโครงการถ่านหินในประเทศจีนและประเทศมองโกเลีย ด้านการวางแผนและการดำเนินธุรกิจ ด้านการเงิน การตลาด การขนส่ง เป็นต้น สัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ค่าบริการจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากจำนวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยชำระเป็นรายเดือน</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดราคาโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญารับจ้างบริหารจัดการ</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
					<p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
	3.4 บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด (“BMC”)	<p>3.4 BIC รับจ้างบริหารงานให้แก่ BMC</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริหารจัดการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	16,943	<p>6,833</p> <p>1,237</p>	<p>BIC ได้ทำสัญญาให้บริการให้คำปรึกษากับ BMC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u></p> <p>ค่าบริการจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากจำนวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยชำระเป็นรายเดือน</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u></p> <p>รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดราคาโดยคิดจากราคาต้นทุนบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารจัดการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u></p> <p>รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>
	3.5 บมจ. บ้านปู	<p>3.5 BIC รับจ้างบริหารงานให้แก่ บมจ. บ้านปู</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริหารจัดการบริษัทใหญ่ 	5,054	23,978	<p>BIC ได้ทำสัญญาให้บริการให้คำปรึกษากับบมจ. บ้านปู ซึ่งมีขอบเขตรวมถึงการให้คำปรึกษาและการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ และการฝึกอบรมผู้บริหาร เป็นต้น โดยสัญญามีอายุ 1 ปี การบอกเลิกสัญญาต้องแจ้งคู่สัญญาอีกฝ่ายล่วงหน้า 90 วัน</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		- ลูกหนี้บริษัทใหญ่	-	4,342	<p><u>การกำหนดราคา:</u> ค่าบริหารจัดการเป็นอัตราที่ตกลงร่วมกันตามสัญญาการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นอัตราค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนโดยคำนวณจากจำนวนบุคลากรและปริมาณงานที่ใช้บริการบวกส่วนต่าง (cost plus) โดยชำระเป็นรายเดือน</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการรับจ้างบริหารจัดการ เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่อง ซึ่งจะกำหนดราคาโดยคิดจากราคาดำเนินการบวกส่วนต่าง (cost plus) เป็นไปตามสัญญาจ้างบริหารจัดการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> รายการรับจ้างบริหารงานแก่กิจการที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ</p>

14.2.4 การให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทใหญ่

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
4.	บมจ. บ้านปู รายการเงินกู้ยืม เคลื่อนไหว ในระหว่างปี (หน่วย: พันดอลลาร์ สหรัฐ)	BPPI ให้เงินกู้ยืมระยะสั้น แก่บมจ. บ้านปู - เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ บริษัทใหญ่ ยอดยกมา 1 ม.ค. บวก กู้เพิ่ม หัก จ่ายคืน ปลายงวด 31 ธ.ค.2557 ปลายงวด 30 มิ.ย. 2558 - รายได้ดอกเบี้ยรับ - รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ	115,371 US\$7,000 US\$0 (US\$3,500) US\$ 3,500 - 3,385 2,680	118,219 US\$ 3,500 US\$6,500 (US\$6,500) - US\$3,500 2,184 147	BPPI ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บมจ. บ้านปู เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในอัตราดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 บมจ. บ้านปู ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และดอกเบี้ยค้างรับทั้งจำนวนให้แก่ BPPI แล้วทั้งจำนวน <u>หมายเหตุ:</u> เนื่องจาก BPPI กับ บมจ. บ้านปู กู้ยืมเงินในสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทฯ จะทำการแปลงมูลค่ายอดเงินกู้ค้างจำนวนดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อแสดงข้อมูลในงบการเงิน ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนอัตรากลาง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> เป็นการให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยบมจ. บ้านปู ได้จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม และดอกเบี้ยทั้งจำนวนแล้วในเดือนสิงหาคม 2558

14.2.5 การกู้ยืมเงินระยะสั้นจากบริษัทใหญ่

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
5.1	บมจ. บ้านปู รายการเงินกู้ยืม เคลื่อนไหว ในระหว่างปี (หน่วย: พันบาท)	บริษัท กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู - เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทใหญ่ ยอดยกมา 1 ม.ค. บวก กู้เพิ่ม หัก จ่ายคืน ปลายงวด 31 ธ.ค. 2557 ปลายงวด 30 มิ.ย. 2558 - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	60,000 1,500 230,000 <u>(171,500)</u> 60,000 - 454 328	530,000 60,000 570,000 <u>(100,000)</u> - 530,000 3,326 982	<p>บริษัท กู้ยืมเงินจาก บมจ. บ้านปู เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้แก่ บริษัทฯ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.30 ต่อปี กำหนดการชำระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม</p> <p>ทั้งนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีจำนวน 11,898.15 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา การชำระหนี้ และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปู ใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย บวกส่วนต่าง (Cost plus)</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> การกู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และชำระหนี้ โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยในหลักการเดียวกันภายในกลุ่มบริษัทบ้านปู เป็นรายการที่มีความเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วน หลังจากบริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการ
5.2	บมจ. บ้านปู รายการเงินกู้ยืม เคลื่อนไหว ในระหว่างปี (หน่วย: พันดอลลาร์สหรัฐ)	BPPI กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู - เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก บริษัทใหญ่ ยอดยกมา 1 ม.ค. <u>บวก</u> กู้เพิ่ม <u>หัก</u> จ่ายคืน ปลายงวด 31 ธ.ค.2557 ปลายงวด 30 มิ.ย.2558 - ดอกเบี้ยจ่าย - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	- US\$200 US\$0 <u>(US\$200)</u> <u>US\$0</u> - 23 -	- US\$0 US\$2,000 <u>(US\$2,000)</u> <u>US\$0</u> - 437 444	BPPI กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดย BPPI ได้จ่ายเงินต้นแล้วทั้งจำนวนในช่วงหกเดือนแรกของปี 2558 คงเหลือรายการดอกเบี้ยจ่าย และดอกเบี้ยค้างจ่าย ตัวสัญญาใช้เงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.3 ต่อปี ชำระในรูปแบบเรียกคืนเมื่อทวงถาม ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 BPPI ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วทั้งจำนวน <u>การกำหนดราคา:</u> อัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปู ใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ย บวกส่วนต่าง (Cost plus) <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> BPPI ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วทั้งจำนวนในเดือนสิงหาคม 2558

14.2.6 เงินปันผลค้างจ่ายแก่บริษัทใหญ่

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
6.	บมจ. บ้านปู	บริษัทฯ มียอดเงินปันผลค้างจ่ายบมจ. บ้านปู - เงินปันผลค้างจ่ายแก่บริษัทใหญ่	4,322,011	6,330,809	ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มียอดเงินปันผลค้างจ่ายกับบมจ. บ้านปู จำนวน 6,330 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานในอดีต ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลค้างจ่ายดังกล่าวทั้งจำนวน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ซึ่งจะต้องจ่ายเงินปันผลภายใน 30 วันหลังจากวันที่ประกาศจ่ายปันผล <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการจ่ายชำระเงินปันผลค้างจ่ายเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินให้เกิดความชัดเจน

14.2.7 เงินที่ตรงจ่ายให้กับกิจการที่เกี่ยวข้อง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
7.	7.1 บมจ. บ้านปู 7.2 บริษัท บ้านปู อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (“BPI”)	7.1 บริษัทฯ จ่ายเงินที่ตรงจ่ายให้กับบมจ. บ้านปู - เงินที่ตรงจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง 7.2 บริษัทฯ จ่ายเงินที่ตรงจ่ายให้กับ BPI - เงินที่ตรงจ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	303 104	- -	<p>เป็นเงินที่ตรงจ่ายให้กับบริษัทในกลุ่มบมจ. บ้านปู สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> เรียกเก็บเงินและจ่ายชำระในราคาที่ตรงจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยในอนาคตจะกำหนดเป็นราคาตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงและมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเงินที่ตรงจ่ายแทนกันในกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบมจ. บ้านปู เพื่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล</p>

14.2.8 เงินตรองรับกิจการที่เกี่ยวข้อง

	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 (หน่วย: พันบาท)	รอบหกเดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2558 (หน่วย: พันบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
8.	8.1 บมจ. บ้านปู	8.1 BPPI จ่ายเงินตรองรับ จ่ายให้กับบมจ. บ้านปู - เงินตรองรับบริษัท ใหญ่	15,764	16,154	<p>รายการเงินตรองรับแทนกัน เป็นเงินตรองจ่ายจากบริษัทในกลุ่มบมจ. บ้านปู ให้กับกลุ่มบริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกันได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัท</p> <p>ทั้งนี้ ในเดือนสิงหาคม 2558 กลุ่มบริษัท ได้จ่ายชำระเงินตรองรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ทั้งจำนวนแล้ว</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> เรียกเก็บเงินและจ่ายชำระในราคาที่ตรงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง โดยกำหนดระยะเวลาชำระเงินภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยในอนาคตจะกำหนดเป็นราคาตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริงและมีกำหนดระยะเวลาชำระเงินเท่ากับในปัจจุบัน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเงินตรองจ่ายแทนกันในกลุ่มบริษัทฯ และกลุ่มบมจ. บ้านปูเพื่อค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน มีความสมเหตุสมผล</p>
	8.2 บมจ. บ้านปู	8.2 BIC จ่ายเงินตรองรับ จ่ายให้กับบมจ. บ้านปู - เงินตรองรับบริษัท ใหญ่	2,184	853	
	8.3 บมจ. บ้านปู	8.3 BRE จ่ายเงินตรองรับ จ่ายให้กับบมจ. บ้านปู - เงินตรองรับบริษัท ใหญ่	274	-	
	8.4 บริษัท อินโด ทิมปังรายา เมกาห์ ทีบีเค ("ITM")	8.4 บริษัทฯ จ่ายเงินตรอง จ่ายให้กับ ITM - เงินตรองรับกิจการที่ เกี่ยวข้อง	-	11	

14.3 รายการระหว่างกัน

14.3.1 นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะมีการดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวข้องกัน

ในส่วนของการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่สำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อีกทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของสภาวิชาชีพบัญชี โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

14.3.2 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรการการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในกรณีที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยมีรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการ และความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบกับราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการ หากกระทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี และหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการพิจารณาและ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แสดงได้ว่าเป็นราคาและเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกันให้กับบุคคลทั่วไป

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าวให้มีการผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถ

อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยจะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมประเภทอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะดำเนินการตามนโยบาย มาตรการและขั้นตอนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่กำหนดไว้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทและบริษัทย่อยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

14.3.3 แนวโน้มทำรายการระหว่างกันในอนาคต

(ก) รายการเงินกู้ยืมจากบมจ. บ้านปู

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากบมจ. บ้านปู ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น โดย ณ วันที่ 15 กันยายน 2558 ยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นมีจำนวน 11,898.15 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าหงสา ชำระหนี้และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 4.11 ถึงร้อยละ 4.37 ต่อปี การกำหนดอัตราดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกันในกลุ่มบริษัทบ้านปู ใช้อัตราดอกเบี้ยซึ่งเท่ากับต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยบวกส่วนต่าง (Cost plus) บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายชำระตัวเงินดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ข) ค่าบริหารจัดการและการใช้บริการหน่วยงานสนับสนุนจากบมจ. บ้านปู (MSA)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะใช้บริการตามสัญญาการบริหารจัดการจากบมจ. บ้านปู ฉบับลงวันที่ 24 กันยายน 2558 แทนสัญญาเดิม ค่าใช้จ่ายคงที่ 108 ล้านบาทต่อปี โดยจะจ่ายชำระเป็นรายเดือน ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน กฎหมาย หน่วยงานสนับสนุนกลาง เทคโนโลยีและสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคล และการบริหารจัดการทรัพย์สิน โดยมีอายุสัญญา 2 ปี การต่ออายุสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันที่สัญญาจะหมดอายุ

(ค) การรับจ้างบริหารงานให้แก่งานที่เกี่ยวข้องกัน

BIC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในประเทศจีน มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ เป็นผู้ให้บริการแก่บริษัท และบริษัทย่อยของบมจ. บ้านปู ได้แก่ AACI BMS BMC และ BPA โดยสัญญา มีอายุ 1 ปี โดยสัญญาให้บริการให้คำปรึกษา มีขอบเขตเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา การบริหารจัดการ ในเรื่องการดำเนินธุรกิจ การเงิน การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีและสารสนเทศ การฝึกอบรมผู้บริหาร การบริหารจัดการและการบริหารทรัพย์สิน เป็นต้น

(ง) เงินทรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เงินทรองจ่าย / รับ กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่จ่ายแทนกัน ได้แก่ ค่าสำรวจโครงการ ค่าเดินทาง ค่าธรรมเนียม และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น โดยเงินทรองที่บริษัทฯ จ่ายให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ และเงินทรองรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีกำหนดระยะเวลาชำระเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ในใบแจ้งหนี้ โดยจะจ่ายชำระในราคาที่ทรองจ่ายแทนกันตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง